

Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ khái niệm, nội dung, vai trò tài chính quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Mời bạn theo dõi!

### ***Tài chính quốc tế là gì?***

Tài chính quốc tế tiếng Anh là gì? Tài chính quốc tế trong tiếng Anh là International Finance.

Tài chính quốc tế là sự di chuyển tiền vốn giữa các quốc gia gắn liền với các quan hệ kinh tế, văn hóa, chính trị, ngoại giao, quân sự giữa các quốc gia... giữa các chủ thể của các quốc gia và các tổ chức quốc tế thông qua việc tạo lập, sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong các quan hệ quốc tế.

Cũng có thể hiểu rằng: Tài chính quốc tế bao gồm tài chính đối ngoại của một quốc gia và tài chính quốc tế thuần túy.

Trong đó hoạt động tài chính quốc tế thuần túy được hiểu là hoạt động tài chính của các tổ chức quốc tế, các tổ chức quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ; hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia, hay còn gọi là các công ty quốc tế.



***Bản chất:***

- Thứ nhất, tài chính quốc tế được hiểu là tất cả các hoạt động tài chính gắn với các chủ thể tham gia vào các quan hệ quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội; chính trị, quân sự, ngoại giao.

Từ đó chúng hình thành nên một lĩnh vực tài chính tương tự các lĩnh vực tài chính đã có: lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực tài chính nhà nước, lĩnh vực tài chính trung gian, lĩnh vực tài chính hộ gia đình.

- Thứ hai, phạm vi, môi trường hoạt động của tài chính quốc tế diễn ra trên bình diện quốc tế, tức là không bó hẹp trong phạm vi từng quốc gia mà là các quan hệ tiền tệ giữa các quốc gia với nhau.

- Thứ ba, thực chất hay nội hàm cơ bản của hoạt động tài chính quốc tế là sự vận động của các luồng tiền tệ giữa các quốc gia gắn với các quan hệ quốc tế nói trên.

- Thứ tư, sự vận động của các luồng tiền tệ được thực hiện giữa các quốc gia nên thường được biểu hiện thông qua nhiều đồng tiền khác nhau.

Đồng thời cũng dẫn tới việc hình thành các quỹ tiền tệ trực thuộc các chủ thể cụ thể của tài chính quốc tế và để phục vụ thực hiện các quan hệ quốc tế của các chủ thể cụ thể này.

***Cơ sở:***

- Tài chính quốc tế xuất hiện và tồn tại trên cơ sở các điều kiện cần và đủ sau đây:

+ Điều kiện cần, Các quan hệ quốc tế giữa các quốc gia về kinh tế; văn hóa - xã hội; chính trị, quân sự, ngoại giao.

+ Điều kiện đủ, tiền xuất hiện và thực hiện được chức năng tiền tệ thế giới.



### ***Đặc điểm của tài chính quốc tế***

a. Phạm vi và môi trường hoạt động của các nguồn tài chính trong lĩnh vực tài chính quốc tế

Diễn ra trên phạm vi rộng lớn, giữa các quốc gia, có rất nhiều chủ thể tham gia, nhiều đồng tiền của các quốc gia khác nhau, bị chi phối trực tiếp bởi các nhân tố như:

– Rủi ro hối đoái

Hầu hết các nước trên thế giới đều có đồng tiền của riêng mình với giá trị khác nhau. Điều đó đòi hỏi để thanh toán trong các giao dịch quốc tế phải xác định tỷ lệ so sánh giữa hai đồng tiền của hai quốc gia khác nhau. Giá cả của một đồng tiền được biểu hiện bằng một đồng tiền khác gọi là tỷ giá hối đoái.

Tỷ giá hối đoái chịu sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau như mức độ lạm phát của các đồng tiền của các quốc gia, quan hệ cung – cầu tiền tệ trên thị trường... Khi tỷ giá thay đổi thì lợi ích của các chủ thể tham gia các quan hệ tài chính quốc tế cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại thương, đầu tư, tín dụng, thanh toán, cán cân thanh toán quốc tế...

Vì dụ: Đối với một quốc gia, khi tỷ giá hối đoái tăng cao (đồng nội tệ giảm giá) có tác dụng khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu; ngược lại, khi tỷ giá hối đoái giảm (đồng nội tệ tăng giá) lại có tác dụng khuyến khích nhập khẩu nhưng lại hạn chế xuất khẩu. Như vậy, trong hoạt động ngoại thương sự biến động của tỷ giá có ảnh hưởng trực tiếp làm tăng hoặc làm giảm giá cả, doanh số và lợi nhuận của các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu; đồng thời tỷ giá biến động làm cho hàng hóa của nhà kinh doanh thực sự trở nên đắt hơn hay rẻ đi đối với người mua.

Trong lĩnh vực tài chính quốc tế, các vấn đề về cơ chế xác lập tỷ giá giữa các đồng tiền, những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá và sự tác động trở lại của tỷ giá đến cán cân thương mại, cán cân thanh toán quốc tế, đến tính hình tài chính của các tổ chức ngoại thương, các nhà đầu tư, các ngân hàng... là những vấn đề rất được quan tâm nghiên cứu.

#### – Rủi ro chính trị

Rủi ro này rất đa dạng, bao gồm những sự thay đổi ngoài dự kiến các qui định về thuế nhập khẩu, hạn ngạch, về chế độ quản lý ngoại hối hoặc là một chính sách trung thu hay tịch biên các tài sản trong nước do người nước ngoài nắm giữ... Loại rủi ro này bắt nguồn từ những biến động về chính trị – xã hội của các quốc gia như: sự thay đổi về thể chế, những cuộc cải cách..., từ đó Chính phủ các nước có thể thay đổi các chính sách quản lý kinh tế của các quốc gia mình; hoặc chiến tranh, xung đột sắc tộc... và các chủ thể nước ngoài phải gánh chịu rủi ro bất khả kháng.



#### b. Sự chi phối của các yếu tố chính trị trong lĩnh vực tài chính quốc tế

Trong phạm vi một quốc gia, tài chính quốc tế là một bộ phận trong tổng thể các hoạt động tài chính của quốc gia. Do đó, các hoạt động tài chính quốc tế phải gắn liền và nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế – chính trị – xã hội của quốc gia.

Trên bình diện quốc tế, hoạt động tài chính quốc tế của các chủ thể của một quốc gia được tiến hành trong quan hệ với các chủ thể của các quốc gia khác hoặc các tổ chức quốc tế; do đó, nó cũng chịu sự ràng buộc bởi chính sách của các quốc gia khác, bởi các thông lệ mang tính quốc tế hoặc qui định của các tổ chức quốc tế mà chủ thể đó có quan hệ.

Do vậy, trong hoạt động tài chính quốc tế các chủ thể của một quốc gia không những cần nắm vững các chính sách kinh tế, pháp luật của quốc gia mình mà còn phải thông hiểu chính sách, pháp luật của các quốc gia và các tổ chức quốc tế mà mình có quan hệ.

### c. Xu hướng phát triển của lĩnh vực tài chính quốc tế

Nền kinh tế thế giới hiện nay đã mang tính toàn cầu hóa và thống nhất cao độ. Điều này đã trở thành nhân tố chủ yếu quyết định xu hướng phát triển của tài chính quốc tế.

Sự ra đời và phát triển nhanh chóng của các công ty đa quốc gia vừa tạo ra nhu cầu, vừa là yếu tố quan trọng thúc đẩy các quan hệ tài chính quốc tế phát triển.

Sự ra đời và phát triển nhanh chóng của thị trường vốn quốc tế đã tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư, các Chính phủ, các tổ chức tài chính quốc tế huy động vốn và đầu tư vốn dưới nhiều hình thức khác nhau, trên nhiều nước khác nhau, bằng nhiều đồng tiền khác nhau làm cho các quan hệ tài chính quốc tế vốn đã đa dạng, phức tạp càng đa dạng và phức tạp hơn.

Sự hình thành và hoạt động với phạm vi và qui mô ngày càng mở rộng của các tổ chức kinh tế, tài chính – tín dụng khu vực và quốc tế đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho sự tăng cường hợp tác quốc tế về tài chính – tiền tệ của các nước thành viên.

Xu hướng phát triển mạnh mẽ của tài chính quốc tế cả về chiều rộng và chiều sâu đó đòi hỏi các chủ thể tham gia vào quan hệ tài chính quốc tế phải quan tâm và am hiểu nhiều vấn đề mà tài chính nội địa ít quan tâm như: Những hình thức đi vay và cho vay vốn trên thị trường vốn quốc tế; Tính toán cơ hội đầu tư và các biện pháp quản lý sử dụng vốn trong đầu tư quốc tế; Nghiên cứu các công cụ tài chính phái sinh để phòng ngừa, hạn chế các rủi ro hối đoái có hiệu quả; Nâng vững chức năng, cơ chế hoạt động của các tổ chức tài chính – tín dụng quốc tế để có được lợi ích cao nhất trong quan hệ với các tổ chức này...



### *Vai trò và nội dung tài chính quốc tế*

- Khai thác các nguồn lực ngoài nước phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội trong nước.
- Thúc đẩy các nền kinh tế quốc gia nhanh chóng hòa nhập vào nền kinh tế.
- Tạo cơ hội nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính.

### **Tham khảo thêm:**

- [Ship COD là gì? Quy trình Ship COD chi tiết nhất mà bạn nên biết](#)
- [CDS là gì? Giải thích chi tiết nhất định nghĩa về CDS](#)
- [OTP là gì? Giải thích chi tiết mọi định nghĩa OTP chuẩn nhất](#)
- [Phí thường niên là gì? Phí thường niên mới nhất của mọi ngân hàng hiện nay](#)

## *Tài chính quốc tế là làm gì?*

Rất nhiều bạn trẻ hiện nay tìm kiếm và tìm hiểu về ngành tài chính quốc tế. Mời bạn tham khảo các thông tin chi tiết dưới đây của chúng tôi để tham khảo nhé:

### **Ngành tài chính quốc tế là gì?**

Tài chính quốc tế (International Finance) là hệ thống những quan hệ kinh tế nảy sinh giữa quốc gia này hoặc các tổ chức quốc gia đó với các quốc gia khác. Là một bộ phận của kinh tế quốc tế chuyên nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, đầu tư quốc tế, các thể chế tài chính quốc tế.

Tài chính quốc tế chịu sự chi phối của các yếu tố kinh tế và yếu tố chính trị của mỗi quốc gia. Ngày nay môi trường quốc tế ngày càng được mở rộng cũng mang lại thời cơ cũng như thách thức cho ngành tài chính quốc tế.

Ngành tài chính quốc tế là chuyên ngành nằm trong ngành kinh tế quốc tế, trong quá trình học bạn sẽ được nghiên cứu về đầu tư quốc tế, bảo hiểm, ngoại tệ, thương mại quốc tế, tín dụng quốc tế, tín dụng thương mại...





### **Ngành tài chính quốc tế phải học những gì?**

Về kiến thức: Ngành tài chính quốc tế giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành tài chính ngân hàng, nguyên lý hoạt động của ngân hàng, doanh nghiệp, tài chính công, thị trường tài chính, nghiên cứu các chính sách kinh tế, hoạch định chiến lược, tích lũy những kiến thức nền tảng về nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực tài chính để tiến tới những trình độ cao hơn.

Được trau dồi những kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật về tài chính quốc tế.

Về kỹ năng: bạn sẽ được trau dồi các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, sử dụng những ứng dụng khoa học công nghệ mới vào thực hành, khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý vấn đề.

Khả năng ngoại ngữ sẽ được cải thiện một cách đáng kể khi tiếp xúc với các từ chuyên ngành, đọc báo cáo, thuyết trình trước đám đông một cách tự tin và trôi chảy. Có kiến thức tin học căn bản, sử dụng máy tính thành thạo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, tài chính quốc tế.

Ngành tài chính ngân hàng rèn luyện tính tự giác, tự học, tự nghiên cứu. Khả năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, lập luận tư duy logic một cách hệ thống.

Được đào tạo kỹ năng quản lý và lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm tự tin, năng động, xử lý tình huống linh hoạt, tự chủ và trách nhiệm với công việc.



## **Cơ hội nghề nghiệp ngành tài chính quốc tế**

Trong ngành Tài chính quốc tế nổi bật một số chuyên ngành được nghiên cứu và khảo sát có cơ hội việc làm cao và mức lương hấp dẫn đó là:

**Ngành tài chính ngân hàng:** ngân hàng là bộ phận không thể thiếu trong bộ máy vận hành xã hội, ngân hàng ra đời giúp cho công việc giao dịch tiền tệ và hoạt động tài chính liên quan diễn ra dễ dàng. Trong ngân hàng có nhiều bộ, ban ngành rộng với nhiều vị trí hấp dẫn, tuy nhiên đòi hỏi ứng viên có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ tốt. Mức lương giao động trong ngành tài chính ngân hàng rất đa dạng tùy theo năng lực từ 5-15 triệu.

**Kế toán – Kiểm toán:** đây là ngành học quan trọng vì mọi tổ chức từ lớn đến nhỏ, từ Nhà nước đến tư nhân đều cần đến bộ phận kế toán, kiểm toán. Mức lương bạn nhận được sẽ rất xứng đáng chỉ cần bạn cẩn thận, tính toán chính xác...đôi với các bạn sinh viên mới ra trường, mức lương sẽ tầm khoảng từ 6-10 triệu, còn đối với những người làm việc lâu dài và kinh nghiệm mức lương từ 20-30 triệu.

**Quản trị kinh doanh:** là ngành học đang chiếm vị trí Top được nhiều bạn trẻ lựa chọn vì tính chất công việc có sự rộng mở và chế độ đãi ngộ lớn. Muốn trở thành những nhà quản trị doanh nghiệp, quản lý điều hành công ty... thì quản trị kinh doanh sẽ đào tạo một cách bài bản cùng mức lương thưởng từ 6-10 triệu với sinh viên vừa tốt nghiệp và đối với những người nhiều năm trong nghề, con số sẽ tăng hơn nữa. Thậm chí, bạn có thể lập công ty riêng kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư khác.

**Kinh tế đối ngoại:** là ngành học có điểm trúng tuyển luôn ở mức cao qua các năm, kinh tế đối ngoại là ngành “xịn sò” vì kiến thức cũng như lĩnh vực đòi hỏi yêu cầu cao và chất lượng. Bên cạnh đó, khả năng ngoại ngữ của bạn cũng phải đạt mức

gần như tuyệt đối thì nhà tuyển dụng luôn chào đón bạn với mức lương lên đến 1000\$.

Marketing: Công nghệ phát triển marketing cũng không ngừng lớn mạnh và phổ biến, tài chính quốc tế rất cần đến hoạt động marketing để nâng tầm vị thế. Là ngành học năng động sẽ giúp bạn không cảm thấy nhàm chán và bất kì công ty nào cũng cần đến sự giúp sức của marketing. Mức lương giao động trong ngành này sẽ từ 7-20 triệu đồng.



Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ Tài chính quốc tế là gì cũng như cơ hội nghề nghiệp ngành tài chính quốc tế hiện nay. Trân trọng